
 
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๒)  ประจำปี ๒๕๖2 
วันที่  23  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖2 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ 
-------------------------------- 

ผู้เข้าประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายชูชีพ  สิงห์อนันต์ ประธานสภาฯ ชูชีพ  สิงห์อนันต์  
๒ นายประสงค์  เครือประสงค์ รองประธานสภาฯ ประสงค์  เครือประสงค์  
๓ นายเฉลา บุญดี ส.อบต.หมู่ที่ ๑ เฉลา  บุญดี  
๔ นายจำรัส  เกิดเข้ม ส.อบต.หมู่ที่ ๒ จำรัส  เกิดเข้ม  
๕ นายสำเริง ใจบุญ ส.อบต.หมู่ที่ ๓ สำเริง ใจบุญ  
๖ นายนเรศ  ประสาทพร ส.อบต.หมู่ที่ ๓ - ลา 
๗ นายนพพล ยอดคำ ส.อบต.หมู่ที่ ๔ นพพล ยอดคำ  
๘ นายสุรศักดิ์ ทาพวง ส.อบต.หมู่ที่ ๕ - ลา 
๙ นายสายไหม  สายแวว ส.อบต.หมู่ที่ ๕ สายไหม  สายแวว  

๑๐ นายฉลวย  จาดฤทธิ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๖ ฉลวย  จาดฤทธิ์  
๑๑ นายน้อย  กล่อมสกุล ส.อบต.หมู่ที่ ๖ น้อย  กล่อมสกุล  
๑๒ นายสมจิตร  สาสะกุล ส.อบต.หมู่ที่ ๗ สมจิตร สาสะกุล  
๑๓ นายเกียรติ์สกุล  ดิษป่วน ส.อบต.หมู่ที่ ๗ เกียรติ์สกุล  ดิษป่วน  
๑๔ นายสมจิตร  บุญช่วย ส.อบต.หมู่ที่ ๘ สมจิตร  บุญช่วย  
๑๕ นางสาวทวีป  อิ่มใจ ส.อบต.หมู่ที่ ๘ ทวีป  อิ่มใจ  
๑๖ น.ส.นันทิกา บุญโฉม ส.อบต.หมู่ที่ ๙ นันทิกา  บุญโฉม  
๑๗ นายวิเชียร ศรีบาง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ วิเชียร ศรีบาง  
๑๘ นายวิฑูรย์ พรหมอยู่ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ วิฑูรย์ พรหมอยู่  

 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายชัยวัฒน์  บุญมูล ปลัด อบต.ท้ายน้ำ/เลขานุการฯ ชัยวัฒน์  บุญมูล  
๒ นายกฤษดา  ฟักเงิน ผู้อำนวยการกองช่าง กฤษดา  ฟักเงิน  
๓ นางมาลัย  เพ็ญวิจิตร หัวหน้าสำนักปลัด มาลัย  เพ็ญวิจิตร  
๔ นางสาวนันทพร  โตสุข นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ นันทพร  โตสุข  
5 นายวัฒนพล ตั้งณภัทรกุล เจ้าพนักงานป้องกันฯ วัฒนพล ตั้งณภัทรกุล  
6 นายสุรพล  รุ่งนาก จ้างเหมาบริการ สุรพล  รุ่งนาก  
7 นางสาวจุรีรัตน์  ศรีลาเวียง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จุรีรัตน์  ศรีลาเวียง  
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เริ่มประชุม   เวลา 09.3๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ สวัสดีทุกท่านที่มาร่วมประชุมวันนี้ครับ วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒   ประจำปี ๒๕๖2  
(แจ้งวาระการประชุมแต่ละวาระตามเอกสารที่ส่งให้สมาชิกฯ )  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ 
สมัยสามัญ สมัยที่  ๓ (ครั้ งที่  ๑)  ประจำปี  พ .ศ.  ๒๕๖2  วันที่           
๑3  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖2 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 
(ครั้งที่ ๑)  ประจำปี พ.ศ.  ๒๕๖2  วันที่  ๑3  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖2 
ขอให้ท่านสมาชิกยกมือครับ 

ที่ประชุม มติเห็นชอบ ๑๖ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง - เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องพิจารณา 
 ๓.๑  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖3   

วาระ ๒  
 - คณะกรรมการแปรญัตติแถลงผลการพิจารณา 
ประธานสภาฯ เชิญประธานกรรมการแปรญัตติได้ชี้แจงครับ 
นายจำรัส  เกิดเข้ม เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายจำรัส  เกิดเข้ม ส.อบต.หมู่ที่ ๒ ในฐานะ

ประธานกรรมการแปรญัตติ ขอชี้แจงการแปรญัตติดังนี้ครับ 
      ตามที่สภาฯ มีมติให้คณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาคำแปรญัตติร่าง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖3  ที่ผ่านวาระ 1 มาแล้ว 
เมื่อครั้งประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 13 สิงหาคม 
2562 นั้น ข้อเท็จจริงคณะกรรมการแปรญัตติฯ แจ้งให้ทราบว่าไม่มีท่าน
ใดเสนอคำขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ 2563 จึงไม่มีการพิจารณา  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและ
พิจารณาดำเนินการต่อไปครับ 

ประธานสภาฯ ตามที่ท่านประธานกรรมการแปรญัตติได้ชี้แจงไปไม่มีการขอแปรญัตติ ผม
ขอมติที่ประชุมลงมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวาระท่ี 2 ขอให้ท่านสมาชิกยกมือครับ 

ที่ประชุม มติเห็นชอบ ๑๖ เสียงไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง – เสียง 

 3.2  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖3    
วาระท่ี 3 
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ประธานสภาฯ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ    
๒๕๖3 วาระที่ 3 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 52 การพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติในวาระท่ี 3 ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะ
ได้ลงมตใิห้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุสมควร 

 เมื่อสมาชิกสภาฯ ไม่มีมติเสนอเป็นอย่างอ่ืน ผมขอมติสมาชิกสภาฯ ในวาระ
ที่ 3 ท่านใดเห็นด้วยให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ 2563 ขอให้ท่านสมาชิกยกมือครับ 

ที่ประชุม มติเห็นชอบ ๑๖ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง – เสียง 

๓.3 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖2 
1. โครงการก่อสร้างรั้วรอบบริเวณอาคาร ศพด.อบต.ท้ายน้ำ 

ประธานสภาฯ   เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องครับ 
ปลัด อบต.ท้ายน้ำ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำในฐานะ
    ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ สืบเนื่องจากโครงการ
    ก่อสร้างกำแพงกันดินรอบ ศพด.ท้ายน้ำ ทางกองช่างได้สำรวจพ้ืนที่แล้ว 
    พบว่าพ้ืนที่ติดกับสถานที่ก่อสร้างเป็นพ้ืนที่ของราษฎรกำลังปลูกข้าว จึงไม่
    สามารถก่อสร้างกำแพงกันดินได้ เนื่องจากการก่อสร้างจะต้องขอยืมใช้ 
    พ้ืนที่ดังกล่าวตั้งแท่นตอกเสาเข็ม และใกล้สิ้นปีงบประมาณ 2562 เกรงว่า
    หากทำสัญญาก่อสร้าง ก็ไม่สามารถกำหนดได้ว่าจะทำการก่อสร้างได้หรือ
    ไม่ได้ หากราษฎรไม่ยินยอมให้ใช้พ้ืนที่ตั้งแท่นตอกเสาเข็มดังกล่าว จึงเห็น
    ว่าหากไม่ก่อสร้างก็ควรจะมีรั้วล้อมรอบอาคาร เพ่ือความปลอดภัยของเด็ก 
    และทำให้พ้ืนที่มีประโยชน์ใช้สอยสำหรับเด็กเพ่ิมข้ึน ดังนั้นจึงขอโอน 
    งบประมาณตั้งใหม่เพ่ือก่อสร้างรั้วรอบบริเวณอาคาร ศพด.อบต.ท้ายน้ำ 
    ดังนี้   
    โอนเพิ่ม เป็นเงิน 283,400 บาทแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
    ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
    - ก่อสร้างรั้วรอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล   
    ท้ายน้ำ หมู่ที่ 2 ต.ท้ายน้ำ  
    โอนลด เป็นเงิน 283,400 บาท แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
    ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   
    - โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินรอบบริเวณอาคารเอนกประสงค์องค์การ
    บริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างกำแพงกันดินขนาดสูง 
    2.45 ม. ยาวรวม 162.55 ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
    จำนวน 1 ชุด จำนวน 1 โครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) 
    จำนวน 499,000 บาท ขอให้ ผอ.กองช่างอธิบายเพิ่มเติม 
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นายกฤษดา  ฟักเงิน  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายกฤษดา  ฟักเงิน ผู้อำนวยการกองช่าง ขอ
    ชี้แจงเพ่ิมเติม เนื่องจากโครงการเดิมคือการก่อสร้างกำแพงกันดินนั้นทำได้
    ระยะทางแค่ 162 ม.ซึ่งทำได้เพียงด้านหลังและด้านข้างเล็กน้อย ประกอบ
    กับพ้ืนที่ราษฎรมีการทำนาข้าวจึงไม่สามารถวางแท่นตอกเสาเข็มได้  หาก
    จะทำรอบพ้ืนที่ต้องใช้งบประมาณโดยประมาณ 3.5 ล้านบาทครับ จึงได้
    ปรึกษากับท่านปลัด จะเปลี่ยนมาทำรั้วรอบอาคารศพด.หลังใหม่ ประโยชน์
    คือเพ่ือความปลอดภัยของเด็ก ๆ มองดูแล้วเกิดความสวยงามและใช้ 
    งบประมาณน้อย แบบการก่อสร้างรั้วรอบ ศพด.จะอยู่ในเอกสารแนบท้าย 
    หนังสือครับ  
นายจำรัส  เกิดเข้ม  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายจำรัส  เกิดเข้ม ส.อบต.ม.2 อยากให้ทำ
    กำแพงกันดินด้วยได้ไหมครับ 
นายสมจิตร  บุญช่วย  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสมจิตร  บุญช่วย ส.อบต.ม.8 เห็นด้วยกับ 
    ส.อบต.ม.2 ครับ อยากให้กำแพงกันดินด้วยเพ่ือความแข็งแรงและจะได้ทำ
    ให้แล้วเสร็จในครั้งเดียวครับ 
นายกฤษดา  ฟักเงิน  หากจะทำกำแพงดินต้องใช้งบประมาณ 3.5 ล้านบาท ยังไม่รวมค่าถมดิน 
    ซึ่งเราไม่มีงบประมาณเหลือพอครับ และการก่อสร้างกำแพงกันดินเรา 
    จะต้องใช้รถปั้นจั่นทำงานลงไปทำงานในนาของชาวบ้าน ซึ่งในตอนนี้นายัง
    มีข้าวอยู่ครับ  
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดเสนอความคิดเห็นไหมครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม 
    โอนเพิ่ม งบประมาณ เป็นเงิน 283,400 บาทแผนงานอุตสาหกรรมและ
    การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและ 
    สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค การก่อสร้างรั้วรอบ 
    บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ   
    โอนลด เป็นเงิน 283,400 บาทจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
    ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินรอบ
    บริเวณอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ ท่านสมาชิก
    ท่านใดเห็นด้วยขอให้ท่านยกมือรับรองครับ 
ที่ประชุม   มติเห็นชอบ ๑๖ เสียงไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง – เสียง 
    2.ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประธานสภาฯ   เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องครับ 
ปลัด อบต.ท้ายน้ำ เรียนท่านประธานสภาฯ ผมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำในฐานะ

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ  ด้วยผู้บริหารได้
รับทราบความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับถนนและแหล่งน้ำ อบต.
ท้ายน้ำได้พิจารณาแล้วเห็นควรปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น แต่จากการตรวจสอบ
งบประมาณแล้วมีไม่เพียงพอในการใช้ปรับปรุงแก้ไข ซ่อมแซม จึงขอให้
สภาฯ พิจารณาโอนงบประมาณเพ่ิม 
โอนเพิ่ม เป็นเงิน 800,000 บาท แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบ
ลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)  งบประมาณตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
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 ปลัด อบต.ท้ายน้ำ  โอนลด เป็นเงิน 300,000 บาท จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน 
    บริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภทเงินเดือน
    นายก/รองนายก (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) งบประมาณตั้งไว้ 514,080 
    บาท  

โอนลด เป็นเงิน 500,000 บาท จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือน
พนักงาน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) งบประมาณตั้งไว้ 1,070,๐๐๐ บาท  

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดเสนอความคิดเห็นไหมครับ 
นายสมจิตร  บุญช่วย  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสมจิตร บุญช่วย ส.อบต.ม.8 เห็นด้วยครับ 
    งบประมาณตรงไหนไม่ได้ใช้ อยากให้นำออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
    ประชาชนครับ 
ปลัด อบต.ท้ายน้ำ  เชิญ ผอ.กองช่าง ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
นายกฤษดา  ฟักเงิน  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายกฤษดา  ฟักเงิน ผู้อำนวยการกองช่าง ขอ
    ชี้แจงเพ่ิมเติม การโอนงบประมาณข้อ 2 เพ่ือซ่อมแซมถนนลูกรังสายประดู่
    ลาย ม.2-5-6-7-9 ระยะทาง 5,000 ม. ใช้งบประมาณดำเนินการ  
    490,000 บาท ส่วนงบประมาณที่เหลือจะนำไปใช้ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด
    หากไม่ดำเนินการจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
    และนำไปลอกคลองภายในตำบลของเราด้วย ขอให้ท่านส่งข้อมูลให้กองช่าง
    ประกอบด้วยคำร้องพร้อมแนบรายชื่อภายในต้นเดือนกันยายนครับ การ
    ซ่อมแซมถนนจะเชิญท่านสมาชิกมาประชุมอีกครั้งครับ 
นายจำรัส เกิดเข้ม  เงินงบประมาณเหลือจ่ายมีเท่าไหร่ครับ 
ปลัด อบต.ท้ายน้ำ  ตอนนี้ยอดรายจ่ายยังไม่แน่นอน แต่เงินงบประมาณเหลือไม่มากแล้วครับ 
นายสมจิตร  บุญช่วย  หากมีงบประมาณคงเหลืออยากให้จ้างรถเกรดเดอร์ด้วยครับ ถนนจะได้
    เรียบ เพราะใช้รถไถดันแล้วลูกรังออกข้างหมด 
นายกฤษดา  ฟักเงิน  ปีที่แล้วได้แจ้งในประชุมไว้แล้วนะครับ หากหมู่ไหนใช้รถเกรดเดอร์ด้วย จะ
    ได้ลูกรังน้อย ส่วนหมู่ไหนไม่ใช่รถเกรดเดอร์จะได้ลูกรังมากกว่า เพราะ 
    งบประมาณแต่ละหมู่ได้รับเท่ากัน หากหมู่ไหนมีปัญหาขอให้แจ้งผม 
    โดยตรง ผมจะดำเนินการแก้ไขให้ครับ 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดเสนอความคิดเห็นไหมครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม 

โอนเพิ่ม เป็นเงิน 800,000 บาท แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบ
ลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง   

  โอนลด เป็นเงิน 300,000 บาท จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภทเงินเดือน
นายก/รองนายก โอนลด  เป็นเงิน  500,000 บาท จากแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ท่านสมาชิกท่านใดเห็นด้วยขอให้ท่าน
ยกมือรับรองครับ 

ที่ประชุม    มติเห็นชอบ ๑๖ เสียงไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง - เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ มีท่านใดมีข้อเสนอแนะไหมครับ 
นางสาวนันทพร โตสุข  ในเดือนกันยายนของทุกปี อบต.ท้ายน้ำจะต้องดำเนินการแจ้งให้ผู้มีสิทธิรับ
(นักพัฒนาชุมชน)   เบี้ยยังชีพทั้งผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์มาแสดงตนการมีชีวิตอยู่เพ่ือ
    รับเบี้ยยังชีพกับเราต่อในปี 2563 ตามระเบียบฯ หากไม่มาแสดงตนเรา
    จะต้องระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพชั่วคราวและเมื่อมาแสดงตนแล้วก็จะจ่ายให้
    ตามปกติ กรณีของผู้ป่วยเอดส์จะทำหนังสือแจ้งเป็นรายบุคคลเพ่ือปกปิด
    ข้อมูล อาจจะฝากท่านสมาชิกไปนะค่ะ โดยเอกสารที่ใช้แสดงตน มีดังนี้ 
 นางสาวนันทพร  โตสุข  ผู้สูงอายุ ใช้เอกสาร สำเนาบัตรประชาชน ผู้พิการ  ใช้สำเนาบัตรคนพิการ 
 ผู้ป่วยเอดส์  ใช้ใบรับรองแพทย์จากหมอ ซึ่งจะมีตัวอย่างแนบไปกับหนังสือ

ค่ะ 
ประธานสภาฯ คนที่อยู่ต่างจังหวัดต้องทำอย่างไร 
นายสมจิตร  สาสะกุล กรณีผู้ป่วยติดเตียงด้วยครับ 
นางสาวนันทพร  โตสุข คนที่ไม่อยู่ในพ้ืนที่หรือผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้

ลูกหลานหรือผู้ดูแลมาทำแทนได้ค่ะ 
นายสมจิตร  บุญช่วย มีเงินช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ไหมครับ 
นางสาวนันทพร  โตสุข โดยปกติการช่วยเหลือด้านอ่ืน ๆ จะมีหนังสือแจ้งจากหน่วยงานอ่ืนมาค่ะ 

และเขาจะกำหนดคุณสมบัติมาด้วย ว่าต้องเป็นแบบไหนค่ะ 
นายสมจิตร  บุญช่วย เรื่องมารดาประชารัฐ ให้มาลงทะเบียนที่ อบต.ใช่ไหมครับ 
นางสาวจุรีรัตน์  ศรีลาเวียง เรื่องมารดาประชารัฐ เป็นเพียงแนวคิดที่ยังไม่ได้ผ่านมติ ครม. ยังไม่ได้ออก
(ผู้ช่วย จพง.ประชาสัมพันธ์) ระเบียบข้อบังคับใด ๆ ตอนนี้มีเพียงโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก 

แรกเกิดเท่านั้นที่เราดำเนินการอยู่ค่ะ โดยเรารับแบบคำขอแล้วส่งต่อให้ 
พมจ.ทาง พมจ.เป็นคนจ่ายเงินเองค่ะ ไม่ใช่ อบต.เรา 

นางสาวนันทิกา  บุญโฉม การแจกหนังสือให้ผู้ป่วยเอดส์ อยากให้ อบต.ส่งเองค่ะ เพราะบางครั้ง
ผู้ป่วยเอดส์เขาไม่ต้องการเปิดเผยตัวค่ะ 

นางสาวนันทพร โตสุข อบต.จะดำเนินการส่งหนังสือเองค่ะ 
นายจำรัส  เกิดเข้ม คุณ สุรศักดิ์ ทาพวง ส.อบต.ม.5 ฝากสอบถามเรื่องเงินตกเบิกพิการครับ 
นางสาวจุรีรัตน์ ศรีลาเวียง แจ้งเพ่ือทราบค่ะ เงินตกเบิกพิการของ อบต.เราจะมี 2 รอบนะค่ะ รอบ

แรกคือคนที่ทำบัตรพิการตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มนี้ 
ทาง อบต.ได้ดำเนินการเบิกจ่ายให้คนพิการไปแล้วเป็นจำนวนเงิน 
220,000 บาท สำหรับคนพิการที่เสียชีวิตแล้ว ระเบียบฯ ให้จ่ายให้กับ
ทายาท ส่วนรอบ 2 คือคนที่ทำบัตรคนพิการตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 
กันยายน 2559 กลุ่มนี้ทาง อบต.ได้ดำเนินการทำหนังสือของบประมาณ
เพ่ิมเติมแล้ว แต่ยังไม่ได้รับมา เมื่อได้รับแล้วจะรีบดำเนินการเบิกจ่ายให้ 
คนพิการที่เสียชีวิตแล้วก็จะเบิกให้กับทายาทเหมือนรอบที่ 1 ค่ะ  

นายสมจิตร สาสะกุล การรับแสดงตนปีนี้ อบต.ลงพื้นที่ไหมครับ 
นางสาวนันทพร  โตสุข ลงพ้ืนที่รับแสดงตนค่ะ จะจัดทำหนังสือและตารางกำหนดการส่งให้นะค่ะ    
นายสมจิตร  บุญช่วย เรื่องผู้ป่วยเอดส์ ผมเสนอให้เจ้าหน้าที่ไปบ้านผู้ป่วยเอดส์เลยครับ 
นางสาวนันทพร  โตสุข ได้ค่ะ แล้วตอนเจ้าหน้าที่ไป ต้องแจ้งผู้นำไหมค่ะ 
นายสมจิตร  บุญช่วย ไม่ต้องแจ้งจะดีกว่า หากบ้านไหนไม่รู้จักค่อยโทรหาผู้นำครับ 
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ปลัด อบต.ท้ายน้ำ อบต.มีหน้าที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ส่วนเรื่อง

อ่ืน ๆ เช่นมารดาประชารัฐ ไม่ได้เป็นหน้าที่ของ อบต. การช่วยเหลือด้าน
อ่ืน ๆ ส่วนมากเป็นการขอความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนมาขอให้เราช่วย
ดำเนินการให้ ไม่ใช่หน้าที่หลักของเราครับ 

นายจำรัส  เกิดเข้ม กรณีผู้ป่วยเอดส์หากไม่มีใบรับรองแพทย์ เราตัดไม่จ่ายเงินเลยได้ไหมครับ 
นางสาวจุรีรัตน์ ศรีลาเวียง อบต.ตัดจ่ายเองไม่ได้ค่ะ ต้องให้เขามายื่นสละสิทธิ์ หาก อบต.ตัดเองอาจจะ

มีความผิดได้ เรื่องการปรับอายุสำหรับผู้สูงอายุ เราจะดำเนินการปรับอายุ
ให้ทุกสิ้นปีงบประมาณ คือวันที่ 30 กันยายนของทุกปี สมมติ หาก ณ วันที่  

 30 กันยายนอายุ 69 ปี ก็ยังคงต้องรับเงิน 600 บาทไปก่อนอีก 1 ปีค่ะ 
เราไม่ได้ปรับตามอายุในทันทีค่ะ ฝากเรื่องเอกสารที่นำมาแสดงตน จะต้อง
ไม่หมดอายุนะค่ะ 

นายจำรัส  เกิดเข้ม หากเขาอายุ 70 ปีเต็มในวันที่ 1 มกราคม เขาจะเริ่มได้รับเงิน 700 ใน
เดือนตุลาคมปีนั้นใช่ไหมครับ 

นางสาวจุรีรัตน์  ศรีลาเวียง ใช่ค่ะ ฝากเรื่องข่าวสารต่าง ๆ ที่โพสในโซเชียลต่าง ๆ ที่บอกว่าจะปรับเงิน
เบี้ยเพ่ิมหรือมีเงินช่วยเหลืออ่ืน ๆ โดยให้มาลงทะเบียนที่ อบต. หากท่าน
สมาชิกหรือท่านผู้นำชุมชนไม่ได้รับหนังสือยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจาก 
อบต. ให้ตอบชาวบ้านว่าข่าวนั้นยังไม่เป็นความจริงค่ะ 

ปลัด อบต.ท้ายน้ำ การขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน สืบเนื่องจาก อบต.ได้รับ
หนังสือจากอำเภอโพทะเล เรื่องการขับเคลื่อนกิจกรรมจัดทำธนาคารน้ำใต้
ดิน ด้วยท้องถิ่นจังหวัดได้รับแจ้งจากที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตรว่า 
จังหวัดพิจิตรได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2561 -2564 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการน้ำ ดิน ทรัพยากรธรรมชาติละ
สิ่ งแวดล้อมอย่างสมดุล  และจั งหวัด พิจิตรได้ จัดทำโครงการเพ่ิ ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ โดยจัดทำกิจกรรม ธนาคารน้ำ
ใต้ดิน และได้จัดการอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการ ผู้บริหาร อปท. กำนัน
และผู้ใหญ่บ้านของทุกอำเภอในพ้ืนที่จังหวัดพิจิตรรวมทั้งสิ้น 1,000 คน 
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ รร.มีพรสวรรค์ จ.พิจิตร เพ่ือเป็นการ
ขยายผลการจัดกิจกรรมและสนองต่อยุทธศาสตร์พัฒนาจั งหวัด พ.ศ.
2561-2564 จึงแจ้งให้ อปท.ดำเนินการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบ
ปิด) ให้ครบทุกหมู่บ้าน อย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 แห่ง อำเภอโพทะเลได้
พิจารณาแล้ว จึงแจ้งให้ อปท.ทุกแห่งสนับสนุนและร่วมดำเนินการจัดทำ
ธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) ให้ครบทุกหมู่บ้าน อย่างน้อยหมู่บ้ านละ 1 
แห่ง โดยประสานการดำเนินการกับกำนันผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่ ผมจึงมี
หนังสือขอความร่วมมือให้ท่านสมาชิกดำเนินการคนละ 1 แห่ง ผมได้
เดินทางไปดูงานกับ ผู้ใหญ่สายัญห์ ผู้ใหญ่เชน ผู้ใหญ่จีรวัฒน์และคุณจำรัส 
ที่บ้านวังหามแห อ.ขาณุฯ จ.กำแพงเพชร พื้นที่เขาเป็นมอ ดินเป็นดินลูกรัง 
พอทำธนาคารน้ำใต้ดิน ก็มีน้ำใช้ตลอดปี ประโยชน์ของธนาคารน้ำใต้ดินคือ
ป้องกันน้ำท่วมและป้องกันความแห้งแล้งได้ การขุดบ่อต้องลึกประมาณ 
1.5-2 เมตร ที่สำนักงาน อบต.ได้ทำแล้ว 2 แห่ง ตรงห้องครัว ผมขอความ 
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ปลัด อบต.ท้ายน้ำ ร่วมมือท่านสมาชิกทุกท่านดำเนินการคนละ 1 แห่งพร้อมรายงานด้วยนะ

ครับ 
นายจำรัส  เกิดเข้ม จุดที่ไปดูงาน เขาขุดยาวเป็นรางระบายน้ำเลยครับ ใส่ขยะและหินเป็นชั้น ๆ 

ไป พอฝนตกน้ำจะซึมลงบ่อหมด ไม่มีน้ำท่วมขังเลยครับ 
ประธานสภาฯ เรื่องการสำรวจอุปกรณ์กีฬา ขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องครับ 
นางมาลัย เพ็ญวิจิตร ตามหนังสือที่ได้แจกให้กับท่านสมาชิกไปนั้น เป็นหนังสือจากอำเภอ 
(หัวหน้าสำนักปลัด) โพทะเล แจ้งให้สำรวจความต้องการอุปกรณ์กีฬาในแต่ละหมู่บ้านที่ต้องการ

ขอรับการสนับสนุน ขอให้ท่านกรอกข้อมูลและส่งกลับ อบต.ภายในวันที่ 
26 สิงหาคมนี้ดว้ยค่ะ แต่ยังไม่ทราบว่าที่ขอไปจะได้ครบหรือไม่ เมื่อเรา 

นางมาลัย  เพ็ญวิจิตร ได้รับอุปกรณ์มาแล้ว ก็จะมาเช็คว่าขาดอะไร และจะใช้งบประมาณของเรา
ในการจัดซื้อต่อไปค่ะ  

ประธานสภาฯ มีท่านใดมีข้อเสนอแนะอีกไหมครับ 
นายจำรัส  เกิดเข้ม ผมมีเรื่องสอบถามดังนี้ครับ 

1. เรื่องรถน้ำดำเนินการถึงไหนแล้ว 
2. เรื่องซ่อมแซมไฟฟ้ารายทาง ซ่อมถึงหมู่ไหนแล้ว อยากให้เร่งดำเนินการ

ด้วยครับ 
3. ท่าน ส.อบต.ม.3 ฝากถามท่านปลัดว่ามีฟุตบอลลีก อบจ.ไหมครับ หาก

มีช่วยสนับสนุนส่งทีมเข้าร่วมด้วยนะครับ 
ปลัด อบต.ท้ายน้ำ เรื่องฟุตบอล อบจ.ลีก ตอนนี้มีการจัดแข่งขันเป็นระดับอาวุโส แต่เป็น

สมาคมฟุตบอลจังหวัดจัด อบจ.จัดเองยังไม่มีครับ เชิญเจ้าหน้าที่ป้องกัน
ชี้แจงเรื่องรถน้ำ 

นายวัฒนพล ตั้งณภัทรกุล  ตามท่ีสภาฯ ได้อนุมัติงบประมาณเพ่ือซ่อมแซมรถน้ำ ผมได้สอบถาม  
(จพง.ป้องกันฯ) เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถที่ขนส่งแล้ว เขาแจ้งว่าไม่มีปัญหา เขาไม่เคร่งครัด

เหมือนรถทั่วไป และผมกำลังจะทำบันทึกถึงผู้บริหารเพ่ือนำรถไปส่งซ่อม 
คาดว่าน่าจะเป็นวันจันทร์หน้าครับ สาเหตุที่ช้าเนื่องจากทะเบียนรถของเรา
ถูกจำหน่ายไปแล้ว เพราะเราไม่ได้เสียภาษีหลายปี 

นายสมจิตร  บุญช่วย เจ้าหน้าที่ขนส่งแนะนำเรื่องการนำรถไปซ่อมไหม 
นายวัฒนพล ตั้งณภัทรกุล เนื่องจากรถเราเป็นรถเก่า จึงต้องตรวจระบบรถใหม่หมด เช่นระบบไฟฟ้า 

ระบบเบรก ระบบเครื่องยนต์ต่าง ๆ  
นายสมจิตร  บุญช่วย อุปกรณ์พ่วงต่าง ๆ ที่เราติดตั้งเพ่ิมไปเช่นไฟไซเลน ปืนฉีดน้ำดับเพลิง จะมี

ปัญหาอะไรไหมครับ 
นายวัฒนพล ตั้งณภัทรกุล ผมได้สอบถามเจ้าหน้าที่ เขาแจ้งว่าสามารถดำเนินการได้ และเราจะขอ

อนุญาตติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติมอันนี้ด้วยครับ 
นายจำรัส  เกิดเข้ม ฝากเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ช่วยเร่งดำเนินการเรื่องรถน้ำให้ถูกต้องด้วยนะครับ 
ปลัด อบต.ท้ายน้ำ เรื่องการตั้งศูนย์ตรวจจราจร อบต.ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ และเราได้

ดำเนินการไปแล้ว 3 ครั้ง เหลืออีก 1 ครั้งในวันที่ 27 สิงหาคมนี้ ขอให้
ป้องกันฯ ช่วยชี้แจงครับ 

นายวัฒนพล ตั้งณภัทรกุล โครงการนี้เป็นกิจกรรมการป้องกันภัยทางถนน ทางอำเภอได้แจ้งให้เรา
ดำเนินการปูพรมป้องกันการจราจร ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ซึ่งตำบลเรามี 3 
จุด ได้แก่ สามแยกท้ายน้ำ-บางลาย สามแยกเข้าวัดท้ายน้ำและสามแยก 
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นายวัฒนพล  ตั้งณภัทรกุล เนินโพธิ์ ซึ่งเป็นถนนสายเดียวกัน การดำเนินงานคือการให้คำแนะนำ บอก

กล่าว ตักเตือนให้ประชาชนตื่นตัวเรื่องการจราจร เดือนแรกเราตั้งทั้ง 3 จุด
เสี่ยง และให้แต่ละหมู่รับผิดชอบโดยจะมีจุดรวมตัวก่อนเพ่ือเช็คว่า
เจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติงานหรือไม่ หากไม่พร้อมก็จะยุบจุดเหลือ 1 -2 จุด
แทน เรามีอำนาจเพียงแนะนำ บอกกล่าว ตักเตือน แต่เราจับปรับไม่ได้ครับ 
เรื่องค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ค่าน้ำ น้ำแข็ง กาแฟ เราไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ หาก
ต้องการเบิกจะเบิกได้แค่ค่าตอบแทน แต่เราต้องตั้งจุดอย่างน้อยครึ่งวัน 
ปฏิบัติจริงแค่ 1 ชั่วโมง เราจึงเบิกค่าตอบแทนไม่ได้ เราขอสนับสนุนน้ำดื่ม
จากโรงไฟฟ้า ในเดือนตุลาคมนี้เราจึงจะสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  

 ได้เพราะเรานำเข้าแผนและเข้าข้อบัญญัติไว้แล้วครับ แต่เราต้องจัดอย่าง
น้อยครึ่งวันครับ 

นายสมจิตร  บุญช่วย เสนอให้หางบประมาณมาดูแลเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติหน้าที่ด้วยครับ อยาก
ให้มีพร้อม น้ำ น้ำแข็ง กาแฟ แค่นี้ก็น่าจะเพียงพอ 

นายวัฒนพล ตั้งณภัทรกุล หากปฏิบัติงานเพียง 1 ชั่วโมงก็ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ครับ 
นายจำรัส  เกิดเข้ม การตั้งจุดเป็นนโยบายของอำเภอ หากเราจะขอลดจุดลงได้ไหม และทาง

ผู้นำท้องที่ฝากมาเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ตอนตั้งจุด อยากให้มีเจ้าหน้าที่
ตำรวจ / หมอ / อสม.ร่วมด้วยครับ เสนอให้ยุบเหลือ 2 จุดคือ แยกท้าย
น้ำ-บางลายและจุดแยกเนินโพธิ์ได้ไหมครับ 

นายวัฒนพล ตั้งณภัทรกุล ผมได้แจ้งอำเภอแล้วขอตั้ง 1 จุดคือจุดแยกเข้าวัดท้ายน้ำ ทางอำเภอขอให้
เราเก็บข้อมูลว่าเราได้ตักเตือนในแต่ละครั้งกี่ราย คราวหน้าผมจะทำเป็น   
สติกเกอร์แจกครับ 

นายนพพล  ยอดคำ หลังจากตั้งจุดวันที่ 27 สิงหาคมนี้แล้ว จะขอเชิญมาประชุมสรุปข้อมูล
พร้อมปรึกษาหารือว่าเราจะขับเคลื่อนอย่างไรกันต่อไปดีครับ 

ปลัด อบต.ท้ายน้ำ อบต.ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งกรรมการซึ่งประกอบด้วยหลายฝ่าย หลังออก
คำสั่งแล้วได้เชิญทุกท่านมาประชุมเพ่ือชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งบางท่าน
ก็ไม่มาก็จะไม่ทราบข้อมูล และในทางปฏิบัติ ได้ เกิดปัญหามากมาย 
โดยเฉพาะท่านที่ต้องมาปฏิบัติหน้าที่ มากันไม่ครบ ปัญหาหลักน่าจะมา
จากการดูแลที่ไม่ดี ไม่มีน้ำ ไม่มีกาแฟให้บริการ เขาจึงไม่อยากมา ฝาก
ป้องกันฯ ดำเนินการแก้ไขด้วย หากเกินความสามารถให้แจ้งผมครับ 

ประธานสภาฯ เชิญช่างไฟชี้แจงการซ่อมแซมไฟรายทาง 
นายสุรพล  รุ่งนาก ตอนนี้ได้ทำการซ่อมไฟไป 3 หมู่แล้วครับ ยังคงเหลืออีก 6 หมู่ เหตุที่ช้า 
(จ้างเหมาบริการ) เพราะต้องทำไปซ่อมไป รอรถ อบต.ว่างด้วย บางวันฝนตกด้วยครับ  จึง

ออกไปซ่อมไม่ได้ครับ 
นายสายไหม  สายแวว เสนอให้ซื้อรถเพ่ิมอีก 1 คันครับ  
นายจำรัส  เกิดเข้ม วันนี้ก็ไม่ได้ไปซ่อมไฟใช่ไหมครับ 
นายสุรพล  รุ่งนาก วันนี้รถ อบต.ไม่อยู่ครับ ผมดำเนินการทาสีโคมไฟรอครับ 
นายจำรัส  เกิดเข้ม หากวันไหนว่าง อยากให้ไปถอดไฟที่เสียมาซ่อมแซมรอก่อน เมื่อรถพร้อม 

คนพร้อมให้นำไปติดตั้ง จะได้ไม่เสียเวลาครับ 
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นายสมจิตร  สาสะกุล หากเราเปลี่ยนหลอดไฟเป็นแบบแอลอีดีจะดีไหม และฝากช่างไฟเรื่อง

หลอดไฟที่เสียแล้ว อยากให้เก็บมาทิ้งที่ อบต.ครับ ไม่อยากให้ทิ้งไว้ตรงเสา
ไฟที่ไปซ่อมครับ 

นายสุรพล  รุ่งนาก ตอนนี้เปลี่ยนเป็นแอลอีดีหมดแล้วครับ 
นางสาวนันทิกา บุญโฉม ขอขอบคุณช่างไฟที่ไปดำเนินการซ่อมแซมไฟรายทางในหมู่ 9 ให้เป็นที่

เรียบร้อยแล้วค่ะ 
ประธานสภาฯ ฝากช่างไฟด้วยนะครับ หากว่างให้ไปถอดไฟมาทาสี ซ่อมแซมรอ หากรถ

พร้อมก็นำไปติดตั้ ง จะได้ ไม่ เสียเวลาครับ  มีท่ านสมาชิกท่ านใดมี
ข้อเสนอแนะไหมครับ 

นายนพพล  ยอดคำ เรื่องนักร้องงานหลวงพ่อเงิน ได้ครบหรือยังครับ 
นางสาวจุรีรัตน์ ศรีลาเวียง ตอนนี้เราได้ตัวแทนนักร้องลูกทุ่งชายคือ ท่านผู้ใหญ่ประยูร ตัวแทนนักร้อง

ลูกทุ่งหญิงคือ คุณกุ้ง ลูกสาวคุณวัลย์ นักร้องคู่เฟรซเชอริ่งคือน้องเตย ขาด
อีก 1 คน คุณรักษิณาแจ้งว่ากำลังประสานคุณนพดลอยู่ค่ะ 

ที่ประชุม เห็นด้วยว่าควรเป็นคุณนพดล 
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนออะไรเพ่ิมอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่

มาร่วมประชุมในวันนี้   ผมขอปิดประชุมแค่นี้ครับ 
 
เลิกประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น. 
 
 
(ลงชื่อ)    ชัยวัฒน์  บุญมูล  ผู้จดบันทึกการประชุมฯ 
          (นายชัยวัฒน์  บุญมูล) 
           ปลัด อบต.ท้ายน้ำ/เลขานุการสภาฯ 
 
 
(ลงชื่อ)     ชูชีพ  สิงห์อนันต์  ผู้ตรวจบันทึกการประชุมฯ 
           (นายชูชีพ  สิงห์อนันต์) 
                  ประธานสภา อบต.ท้ายน้ำ 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯได้ตรวจสอบแล้ว 
 
 
(ลงชื่อ)         วิทูรย์  พรหมอยู่              ประธานฯ 
     (นายวิทูรย์  พรหมอยู่) 
                 ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ 
 
 

(ลงชื่อ)     จำรัส  เกิดเข้ม                    กรรมการ              (ลงชื่อ)     สุรศักดิ์  ทาพวง     กรรมการ 
    (นายจำรัส  เกิดเข้ม)                    (นายสุรศักดิ์  ทาพวง) 
                 ส.อบต.หมู่ที่ ๒                                ส.อบต.หมู่ที่ ๕ 


